

จี "บีกู่" รื้อระบบสภามหาลัย

นำเสนอเมื่อ : 17 ธ.ค. 2558

กลุ่มอาจารย์-ข้าราชการอุดมศึกษา เตรียมยื่นหนังสือจี"บีกู่" ช่วยแก้ปัญหาธรรมาภิบาลมหาลัย
เสนอรื้อระบบสภามหาวิทยาลัย เพราะเป็นช่องโหว่ทำให้เกิดปัญหา

วันนี้ (16 ธ.ค.) ศศ.ดร.รัฐกร คิดการ

ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทปสท.

ได้ประชุมร่วมกับ ประธานที่ประชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย(ปอมท.)

ประธานคณะกรรมการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(คปมทร.)

และ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES)

ได้ประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษา

ขณะเดียวกันคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ก็กำลังให้ความสนใจ

และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับรองเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาโดยตลอด

ศศ.ดร.รัฐกร กล่าวต่อไปว่า จากการหารือได้ข้อสรุป ว่า

ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาส่วนหนึ่งเกิดจากช่องโหว่ของแนวปฏิบัติของระบบสภามหาวิทยาลัย
เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

ขอความร่วมมือนายกสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง

และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

ขณะที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสามารถเป็นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

แต่สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทำตาม เพราะเห็นว่าไม่ได้บังคับ จนทำให้เกิดปัญหา

เนื่องจากไม่มีเวลาทำงานเต็มที่ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีข้อเสนอว่า ทั้งนายกฯ

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 แห่ง เพื่อจะได้มีเวลาทำงานอย่างเต็มที่

โดยผู้ดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ตำแหน่งนี้ควรมีอายุไม่เกิน 65-70 ปี สวอธิการบดีไม่ควรเกิน 60-65 ปี เป็นต้น

"ที่ประชุมเห็นว่า ศธ.ควรออกระเบียบให้เป็นกฎหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัย

รวมทั้งออกระเบียบกลางให้สามารถตรวจสอบและลงโทษชัดเจน กรณีนายกสภาฯ กรรมการสภาฯ

อธิการบดีทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบอุดมศึกษาไม่ควรให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาฯ หรือนายกสภาฯ

ในมหาวิทยาลัยใดทั้งสิ้น เช่น ระดับผู้บังคับบัญชาใน สกอ. หรือ รัฐมนตรี เป็นต้น

อย่างไรก็ตามที่ประชุมจะสรุปข้อเสนอทั้งหมด เพื่อนำไปยื่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อไป"

ศศ.ดร.รัฐกร กล่าว

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันที่ 16 ธันวาคม 2558